



# Hỗ trợ từ Services Australia khi quý vị sắp có em bé

Nếu mới có em bé và đang nghỉ làm, quý vị có thể hội đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính.

Services Australia cung cấp Parental Leave Pay để giúp đỡ quý vị nếu quý vị là người chăm sóc chính của trẻ sơ sinh hay trẻ mới được nhận làm con nuôi.

Quý vị có thể nhận Parental Leave Pay cho tối đa 18 tuần lễ. Nếu quý vị hội đủ điều kiện, trợ cấp này gồm một thời gian là 12 tuần liên tiếp và 30 ngày linh hoạt.

Quý vị có thể chọn khi nào thì sử dụng những ngày linh hoạt này. Quý vị có thể nhận Parental Leave Pay cùng lúc với phép nghỉ có lương hoặc không lương.

Services Australia còn có Dad and Partner Pay, một loại trợ cấp cho tối đa 2 tuần lễ. Trợ này giúp những người cha hay người phối ngẫu nghỉ làm để chăm sóc đứa con mới.

Quý vị có thể bắt đầu nộp đơn xin trợ cấp này của mình sớm, tối đa 3 tháng trước khi sinh con hay nhận con nuôi. Có các quy định về việc khi nào quý vị phải nộp đơn xin để nhận được đầy đủ số tiền.

Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị truy cập [servicesaustralia.gov.au/havingababy](https://servicesaustralia.gov.au/havingababy)

Gọi số **131 202** để nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị, về các dịch vụ và các trợ cấp Centrelink.



# Support from Services Australia when you are having a baby

If you are a new parent taking time off work, you may be eligible for financial support.

Services Australia offers Parental Leave Pay to help you if you are the primary carer of a newborn or recently adopted child.

You can get it for up to 18 weeks. If you are eligible, the payment is made up of a 12 week continuous period and 30 flexible days.

You can choose when to use the flexible days. You can get Parental Leave Pay at the same time as paid or unpaid leave.

Services Australia also has Dad and Partner Pay, a payment for up to 2 weeks. It helps fathers or partners to take time off work to care for a new child.

You can start your claim for either payment up to 3 months before your child's birth or adoption. There are rules about when you must claim to get the full amount.

For more information go to [servicessaustralia.gov.au/havingababy](https://servicessaustralia.gov.au/havingababy)

Call **131 202** to speak with us in your language about Centrelink payments and services.